
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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วันอังคารที่  25 กันยายน 2555 
ณ  ห้องประชุม 1316 ชั้น 3  อาคารบริหาร 

------------------------------------------ 
 

ผู้มาประชุม 

ผู้ไม่มาประชุม  
 
 

1.     นายสัมฤทธิ์    เอกสินธุ์                 ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ             ติดราชการ                
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.  
 

 เมื่อครบองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการประสานงานซึ่งเป็นผู้แทนใหม่
จากคณะสัตวศาสตร์ฯ จากนั้นเสนอที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมตามล าดับ ดงันี ้
 

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   วาระที่ 1.1 เรื่อง สรุปผลการประเมินการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการประสานงานภายในวิทยา 
         เขตสารสนเทศเพชรบุรี          
   ประธานแจ้งวา่ นางสาวสุนทรี  เกตุมณี ได้สรปุผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประสานงานภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานระหว่างวนัที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2555  
โดยผลการประเมินพบว่า คา่เฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ 4.19 หรือร้อยละ 
83.90 อยู่ในระดับ มาก ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุมรบัทราบผลการประเมนิ พร้อมทั้งข้อสังเกตของรองอธิการบดี เพชรบุรี ในประเด็นของนโยบาย
และโครงสร้างการบริหารจัดการของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 

       วาระที่ 1.2 เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานของห้องสมุด ประจ าเดือนสิงหาคม 2555  
   ประธานใหแ้ทนหอสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รายงานผลการด าเนินงานและกิจกรรมประจ าเดือน
สิงหาคม 2555   ดังนี้ 
 

1.  นายสอาด  ศรีจันทร ์ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตฯ ประธาน 
2.  นางสาวแสงจันทร์  คงอิ่ม รก.หัวหน้างานบริหารทั่วไป กรรมการ 
3.  นางนิลวรรณ  ไทยมะณ ี หัวหน้างานคลังและพัสด ุ กรรมการ 
4.  นางสาวฐิตยิา  สมยา รก.หัวหน้างานบริการการสอน กรรมการ 
5.  นายสุริยะ  เชาวว์ัย รก.หัวหน้างานสวสัดิการและกจิการนักศึกษา กรรมการ 
6.  นายธราธร   อินทรก าแหง รก.หัวหน้างานชา่ง กรรมการ 
7.  นางสาวสุวิมล  ชาพรหมมา        นักบริหารงานทั่วไป                                         กรรมการ 
8.  นางสาวนงนชุ  ลาวรรณา ผู้แทนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
9.  นายจารุกิตติ์   สมโสภณ ผู้แทนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
10.  นางสาวณฐมน  พฒันา ผู้แทนคณะวทิยาการจัดการ กรรมการ 
11.  อาจารย ์ฉายสิริ  พัฒนถาวร ผู้แทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
12.  นางสาวสุมาลี   วาทีหวาน ผู้แทนหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการ 
13.  นายลัคน์พงศ์   อยู่ฉิม ผู้แทนศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
14.  นางสาวสุนทรี  เกตุมณ ี นักบริหารงานทั่วไป กรรมการและ 
   เลขานุการ 



หน้า 2 
 

     1. ผู้เข้าใช้บริการ    จ านวน  4,928 คร้ัง 
     2. ผู้เข้าใช้บริการประตูทางออก  จ านวน  6,068  ครั้ง    
     3. บริการยืมหนังสือ   จ านวน  8,534 รายการ 
     4. บริการคืนหนังสือ   จ านวน  5,398 รายการ 
     5. บริการจองหนังสือ      จ านวน    206 รายการ 
     6. บริการจัดแสดงหนังสือใหม่ จ านวน    200 เล่ม 
   ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม พร้อมทั้งแจ้งเพิม่เติมว่า ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 5 
ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นช่วงสอบปลายภาคต้น ห้องสมุดได้ขยายเวลาเปิดให้บริการถึงเลา 22.00 น. นอกจากนี้ ยังได้จัด
โครงการ “จัดหนักจัดเต็ม” โดยให้บริการยืมหนังสือในช่วงปิดภาคการศึกษา จ านวน 20 เล่ม และคืนในวนัเปิดเรียน 
   ที่ประชุมรบัทราบ 
 
   วาระที่ 1.3   เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานวิทยาเขตฯ ประจ าเดือน สิงหาคม 2555 
   ประธานให้หัวหน้างานในสงักัด ส านักงานวิทยาเขตฯ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน สิงหาคม 
2555 ดังนี้ 
     1. งานบริหารทั่วไป 
     2. งานคลังและพัสดุ 
     3. งานสวสัดิการและกิจการนักศึกษา 
     4. งานบริการการสอน 
        5.  งานชา่ง 
     6. รายงานการใช้ยานพาหนะ 
     ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบแนบทา้ยรายงานการประชุม 
   ที่ประชุมรบัทราบ  ทั้งนี้ ได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี ้
   1. รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไปแจ้งวา่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีค าสั่งแต่งตั้งรองคณบด ี หัวหน้า
สาขา และผูช้่วยคณบดี คณะวทิยาการจัดการ 
   2. นางสาวสุวิมล  ชาพรหมมา แจ้งว่า ในเดือนตุลาคม ผู้รับจา้งติดตั้งกล้องวงจรปิด จะเข้าท าการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด บริเวณประตูด้านหน้าทัง้ทางเข้าและทางออก ประตูด้านหลังและกล้องมุมสูงบริเวณทางออกด้านหลัง 
   3. หัวหน้างานคลังและพัสดุ แจ้งวา่ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2555 เป็นต้นไป การเงินจะเปิดบรกิารในช่วง
พักเที่ยง เพื่อรับ-จ่ายเงินจากนกัศึกษา  

 
   วาระที่ 1.4 เรื่อง รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง 
   ประธานแจ้งวา่ งานชา่งได้รายงานผลการส ารวจและตรวจสอบถังดับเพลิงในอาคารต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการส านกังานวิทยาเขตฯ โดยผลส ารวจพบว่า มีถังดบัเพลิงทัง้หมด 100 ถัง ในอาคาร 11 หลัง 
โดยมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุมรบัทราบ ทัง้นี้ ประธานมอบหมายให้งานชา่งด าเนินการขออนุมัติเติมถังดับเพลิงที่เสื่อมสภาพ ใน
เดือนตุลาคม 2555 เพื่อให้ใช้การได้ตามปกต ิ
 

   วาระที่  1.5 เรื่อง     ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การน าระบบประปาจากการประปาส่วน 
         ภูมิภาคสาขาปราณบุรี มาใช้ในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
   ประธานแจ้งวา่ ได้สรุปขัน้ตอนการด าเนินงาน เร่ืองการน าระบบประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขา
ปราณบุรี มาใช้ในวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีตั้งแต่ 2553 จนกระทั่งมีน้ าประปาใช้ในวนัที ่ 12 สิงหาคม 2555 และ
ปัญหาที่เกิดหลังการใช้น้ าและวธิีการแก้ไข รวมทั้งสรุปข้อเท็จจริงเสนอรองอธิการบดีเพชรบรุี เพื่อพิจารณาเรียกเก็บ
น้ าประปาจากนักศึกษาและบุคลากร ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 



หน้า 3 
 

   ที่ประชุมรบัทราบ ทัง้นี้ ประธานได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขกรณีเกิดปัญหาท่อเมนประปาแตกและหยุด
การจ่ายน้ าประปาให้วิทยาเขตฯ ดังนี ้
   1. ให้งานชา่งจัดบุคลากรปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อผลิตน้ าดิบทดแทนน้ าประปา 
   2. หากไม่มีน้ าดบิในอ่างเก็บน้ าหนองจิกให้สั่งซื้อน้ าจากผู้รับจา้งภายนอก 
 
   วาระที่  1.6  เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร  
         ประจ าปีการศึกษา 2554 
   ประธานแจ้งวา่ มหาวิทยาลัยศลิปากร ตามที่มหาวิทยาลัยศลิปากร ได้รับการตรวจประเมินคณุภาพภายใน
ประจ าปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการประเมินพบว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการ
ประเมินฯ ภาพรวมอยู่ในระดบัดี ได้คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑก์ารประเมินของ สกอ.รวมทุกตัวบ่งชี้ (23 ตัวบ่งชี)้ 9 
องค์ประกอบอยู่ที่ 4.32 โดยมีผลการประเมินคือ ด้านปัจจัยผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome)  คะแนนเฉลี่ยอยู่ที ่
5.00 อยู่ในระดับดีมาก และดา้นปัจจัยกระบวนการ (process) คะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับดี ส่วนปัจจัยน าเข้า(input) 
คะแนนเฉลี่ย 3.33 อยู่ในระดับพอใช้ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม    
     ที่ประชุมรบัทราบ ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งเพิ่มเติมว่า องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานกัศึกษา ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ จึงขอให้รักษาการหัวหน้างานสวัสดิการและกิจการนักศึกษาด าเนนิการในส่วนที่เก่ียวข้องเพื่อ
ปรับคะแนนการประเมนิในครั้งต่อไป 
 
  วาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานฯ คร้ังที่ 6/2555 เมื่อ
วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมดังนี ้

- หน้าที่ 4 วาระที่ 3  เร่ืองอ่ืนๆ บรรทัดที่ 3 ข้อที่ 1 “คุณสุมาล ีวาทีหวาน ได้แจ้งว่ากระจกรถมอเตอร์ไชค์
ของคุณนารีรัตน์ ที่จอดอยู่ที่หนา้ที่พักบุคลากรถูกถอดออกไป ที่”  ให้แก้เป็น “1.คุณสุมาลี วาทีหวาน ได้แจ้งวา่กระจกรถ
มอเตอร์ไซค์ของคุณนารีรัตน์ ซึง่จอดอยู่หน้าที่พักบุคลากรหายไป”  

จากนั้น  จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่ได้แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ ประธานมอบหมายให้เลขานุการน ารายงาน
การประชุมและเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุมลงใน Website วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 
วาระที่ 3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  วาระที่ 3.1 เรื่อง “แผน” ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมมือร่วมใจลดใช้พลังงาน 
  ประธานเสนอว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดท า “แผน” ปฏบิัติการมหาวิทยาลัยศิลปากร รว่มมือร่วมใจลดใช้
พลังงาน ซึ่งแบบแผนที่คณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลงังานจัดท าขึ้นและส่งให้คณะอนุกรรมการ
รณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงานในสว่นของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม ซึ่งประธานขอให้คณะกรรมการประสานงานช่วยพิจารณาหากมีข้อเสนอแนะขอให้แจ้งมายัง
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
     
วาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ 
  ที่ประชุมได้เสนอความเห็น ปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
  1. ผู้แทนศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ แจ้งว่า ค่าใช้จา่ยในการเปลี่ยนอุปกรณ์สวิทช์คอมพิวเตอร์หอพัก 2 จ านวน
600,000 บาท และหลังการปรบัปรุงพบว่ามปีระสิทธิภาพการใช้งานเพิ่มขึ้น 
  2. นางสาวนงนชุ ลาวรรณา ผู้แทนคณะสัตวศาสตร์ฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
   2.1  เสนอให้มีการจัดจราจรภายในวทิยาเขตฯ ให้ชัดเจนระหว่างรถจักรยานและรถยนต์ เนื่องจาก 
ปัจจุบนัไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 



หน้า 4 
 

   ส าหรับประเดน็นี้ ประธานแจง้ว่า อยู่ในระหว่างการด าเนินการของท่านรองอธิการบดี เพชรบุรี เนื่องจาก 
ขณะนี้ ผังแมบ่ท ของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้รับความเห็นชอบจากสภาแล้ว 
   2.2  เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิด-ปิดประตูดา้นหลงัมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนวา่จะเปิดหรือปิดใน
เวลาใด เนื่องจาก บางครั้งเปิดบางครั้งปิด 
   ส าหรับประเดน็นี้ นางสาวสุวิมล ชี้แจงวา่ กรณีที่เปิดประตูด้านเดียวเนื่องจากเป็นวันที่ยามขาดงาน 
   2.3  เสนอให้มีการตัดหญ้าและการท าความสะอาดบริเวณสระศิลป์เพชรภิรมย์ 
   ส าหรับประเดน็นี้ ประธานแจ้งว่าได้จา้งเหมาตัดหญ้าบริเวณสระ และขณะนี้ก าลังติดต่อกังหันน้ าชยัพัฒนา
จากมูลนิธชิัยพฒันามาติดตัง้บรเิวณสระศิลป์เพชรภิรมย์ 
  3. นางสาวสุมาล ี วาทีหวาน แจง้ว่า กรณีผู้มาศึกษาดูงานหอสมุดฯ เวลารถมาจอดบริเวณดา้นหน้าอาคาร
วิทยาบริการมีจักรยานจอดขวางทางเข้าออกท าให้ไม่สะดวกแก่ผู้มาศึกษาดงูาน 
  ส าหรับประเดน็นี้ ประธานแจ้งว่า กรณีมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูงาน ขอให้แจ้งวิทยาเขตฯ เพื่อให้งานรปภ. 
ช่วยจัดจราจร 
  4. นางสาวณฐมน พฒันา ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี ้
   4.1  คณะฯ จะเปลีย่นแปลงอาจารยป์ระจ าหอพักนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 
   4.2  วันที่ 19 ตลุาคม 2555 คณะฯ จะจัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรรวมทั้งเชิญอดีตคณบดีเข้า
ร่วมงานและจัดงานเลี้ยงรับรอง 
   
 
เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
 
         นางสาวสุนทรี  เกตุมณี ผู้จดรายงานการประชุม 
         นายสอาด  ศรีจันทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 
 


